



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในตำแหน่งดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

โดยดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ) นั้น

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายตันติกร โงษาฤทธิ์	๐๐๑	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
๒	นางสาวสุนิสา พิษสุวรรณ	๐๐๒	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้พิจารณาและดำเนินการตรวจสอบตามเอกสาร/หลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก และหากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือก และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

/ประกาศ ณ วันที่...

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖



(นายมานะ มิ่งขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโกล